

Số: /BC-SNN

Hà Tĩnh, ngày tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI ĐỊA PHƯƠNG

Thực hiện Văn bản số 4716/UBND-NC3 ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả triển khai công tác đối ngoại địa phương. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo như sau:

1. Kết quả hoạt động đối ngoại, hoạt động xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại quốc tế, hoạt động ngoại giao kinh tế:

- Xuất khẩu được 1.541 tấn chè, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,775 triệu USD, thị trường xuất khẩu chính là Pakistan, Afghanistan, dự kiến đến cuối năm xuất khẩu 1.600 tấn có giá trị hơn 3,67 triệu USD ít hơn năm 2020 (1.700 tấn chè có giá trị 3,9 triệu USD);

- Xuất khẩu 370,542 tấn thủy sản, giá trị gần 4,561 triệu USD với thị trường chính là Nhật Bản (ngoài ra còn có Trung Quốc, Đài Loan, EU, Hàn Quốc), dự kiến đến cuối năm xuất khẩu được 478 tấn có giá trị 7,43 triệu USD, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

- Xuất khẩu đạt 3.885,15 tấn gạo, giá trị 1,831 triệu USD với thị trường chính là Trung Quốc, Lào, thấp hơn kế hoạch đầu năm.

- Xuất khẩu được 1.780 tấn chè, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,215 triệu USD, thị trường xuất khẩu chính là Pakistan, Afghanistan, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái (1.541 tấn trị giá 3,775 triệu USD);

- Xuất khẩu 281,5 tấn thủy sản, giá trị hơn 71,6 tỷ đồng với thị trường chính là Nhật Bản (ngoài ra còn có Trung Quốc, Đài Loan, EU, Hàn Quốc), thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái (370,5 tấn trị giá 4,56 triệu USD);

- Xuất khẩu đạt 1.464 tấn gạo, giá trị gần 664.000 USD với thị trường chính là Trung Quốc, Lào, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái (3.885 tấn trị giá 1,83 triệu USD).

*** Những tồn tại khó khăn:**

- Việc tổ chức sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có thể mạnh xuất khẩu thường gặp phải khó khăn là loại mặt hàng này mang tính mùa vụ, lại phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, thiên tai, điều kiện canh tác, an toàn của môi trường và thị trường tiêu thụ.

- Trong phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất, bao tiêu sản phẩm, trên thực tế số lượng chuỗi mà các doanh nghiệp “đầu kéo” liên kết có hiệu quả, bền vững với nông dân còn quá ít.

- Mặt hàng nông sản, thủy sản đang xuất khẩu vào các thị trường đòi hỏi cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, sản phẩm phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của nước nhập khẩu thì mới vào được các thị trường đó. Các mặt hàng nông sản và thủy sản có thời hạn bảo quản ít, không lưu trữ được lâu nên cần

xuất nhanh và kịp thời. Vì vậy, nếu thời gian thông quan và thủ tục xuất nhập khẩu lâu sẽ ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm.

Tổ chức Hội nghị sơ kết 7 tháng đầu năm và triển khai Kế hoạch 5 tháng cuối năm tài khóa 2023 dự án VFBC Hà Tĩnh ngày 11 tháng 5 năm 2023. Hội nghị đã được thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 4007/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/10/2022 của Bộ NN&PTNT phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2023 trong khuôn khổ dự án “Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học” (VFBC) do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) tài trợ.

- Kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX trong tỉnh Hà Tĩnh tham gia hội chợ, hội nghị kết nối cung cầu, kết nối giao thương trong và ngoài tỉnh với sản phẩm nông nghiệp đa dạng đạt tiêu chuẩn ocop.

2. Đại sứ quán, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cứu trợ khẩn cấp và các nguồn viện trợ khác có yếu tố nước ngoài:

Dự án “Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris” do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 03/4/2019. Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị quản lý Dự án và đã phê duyệt Văn kiện Dự án tại Quyết định số 2241/QĐ-BTNMT ngày 03/9/2019. Theo đó, tỉnh Hà Tĩnh được chọn 02 huyện để triển khai thực hiện các hoạt của Dự án; Trung tâm Nghiên cứu Nông lâm Quốc tế (ICRAF) là đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao trách nhiệm triển khai các hoạt động của Dự án tại Hà Tĩnh. Sở Nông nghiệp (Chi cục Thủy lợi) là cơ quan đầu mối tại Hà Tĩnh được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 24/4/2020.

Sở Ngoại vụ đã có Văn bản số 454/SNgV-LSBG ngày 09/5/2022 đồng ý cho Trung tâm Nghiên cứu Nông lâm Quốc tế (ICRAF) kiểm tra, làm việc với các địa phương, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 16/5/2022 đến ngày 17/5/2022, trong đó có 02 người nước ngoài là: ông Patric Rolf Schalager, số hộ chiếu C4J638P1L, quốc tịch Đức và ông Janto Simon Hess, số hộ chiếu C11PK9XVZ quốc tịch Đức.

3. Công tác tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế và tình hình kí kết, thực hiện các thỏa thuận quốc tế:

Kết quả thực hiện nội dung Biên bản Hội nghị cấp cao 09 tỉnh 03 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan¹, cụ thể:

- Về công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Các Hạt Kiểm lâm các huyện giáp ranh biên giới (Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang) đã phối hợp với các Đồn Biên phòng, Công an huyện, các chủ rừng, chính quyền các xã, thôn, bản và các cơ quan, đơn vị cùng cấp của hai tỉnh Bolykhamxay và Khăm Muộn (Lào) bằng các hình thức như: Phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức hội họp, phát tờ rơi, cử cán bộ xuống các thôn, bản để tuyên truyền, vận động nhân dân, ký cam kết nhằm nâng cao nhận thức,

¹ Văn bản số 1955/SNN-KHTC ngày 26/9/2022

trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể người dân khu vực giáp ranh trong công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã; phát hiện, ngăn chặn các vi phạm buôn bán, vận chuyển trái phép động thực vật hoang dã qua biên giới. Từ đó, đã góp phần nâng cao ý thức, nhận thức của người dân trong chấp hành các quy định pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã.

- Về công tác phối hợp về tuần tra, kiểm tra, phát hiện xử lý các vi phạm vận chuyển, buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã: Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng Công an, Biên Phòng, Hải quan và lực lượng của Chi cục Thanh tra Lâm nghiệp hai tỉnh Bolykhămxay và Khăm Muộn (Lào), lực lượng bảo vệ rừng của các chủ rừng vùng giáp ranh tổ chức tuần tra, kiểm tra các địa bàn trọng điểm, các tuyến đường, đường mòn, lối mở để nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm về buôn bán, vận chuyển trái phép động thực vật hoang dã. Từ năm 2019 đến nay, trên tuyến đường 8 và các tuyến đường giáp ranh tại khu vực biên giới, lực lượng Kiểm lâm đã phối hợp với các Công an, Biên phòng kiểm tra phát hiện 10 vụ vi phạm về vận chuyển mua bán động vật hoang dã, tịch thu 193 cá thể động vật, xử phạt vi phạm hành chính 112 triệu đồng. Đồng thời, Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với các cơ quan có liên quan, chính quyền địa phương tiến hành việc thả về môi trường tự nhiên đối với các cá thể động vật hoang dã theo quy định của pháp luật.

- Về kế hoạch tổ chức tuần tra rừng song phương về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng: Đã dự thảo Biên bản ghi nhớ về phối hợp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng khu vực giáp ranh biên giới giữa tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh Bolykhămxay, Khăm Muộn (Lào), xin ý kiến góp ý của các đơn vị chủ rừng, Hạt Kiểm lâm các huyện giáp ranh biên giới và đã tham mưu báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh² (xin phép UBND tỉnh được đón tiếp và làm việc với Sở Nông lâm tỉnh Bôlykhămxay, Sở Nông lâm tỉnh Khăm Muộn; qua đó, dự kiến sẽ ký kết Biên bản ghi nhớ về phối hợp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng khu vực giáp ranh biên giới).

Hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập và hợp tác quốc tế là nhiệm vụ thường xuyên liên tục có sự tham gia của yếu tố nước ngoài với các nội dung.

+ Xây dựng chương trình, dự án hợp tác quốc tế về quản lý, bảo vệ, bảo tồn, phát triển tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học; tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế sau khi được phê duyệt theo phân cấp của Sở Nông nghiệp và PTNT

+ Tăng cường phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về công tác nghiên cứu, đánh giá, bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực; môi trường học tập, chia sẻ kinh nghiệm, thực tập cho học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh có chuyên ngành liên quan.

² Văn bản số 1895/SNN-KL ngày 20/9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Căn cứ Thỏa thuận hợp tác song phương giữa tỉnh Hà Tĩnh - tỉnh Bolykhămxay ký ngày 07/7/2022 và Thỏa thuận hợp tác song phương giữa tỉnh Hà Tĩnh - tỉnh Khăm Muộn ký ngày 08/7/2022. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao về phối hợp trong bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, đề xuất và đã được UBND tỉnh cho phép đón tiếp và làm việc với Sở Nông lâm tỉnh Bolykhămxay, Sở Nông lâm tỉnh Khăm muộn (tại Văn bản số 5560/UBND-NC ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh). Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang tham mưu các nội dung về hồ sơ, thủ tục, kinh phí để tổ chức Hội nghị và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác bảo vệ rừng, phòng cháy giữa cháy rừng giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh với Sở Nông lâm tỉnh Khăm Muộn và tỉnh Bolykhămxay

4. Tổng hợp báo cáo Đoàn ra, Đoàn vào (có biểu mẫu kèm)

Dự án “Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris” do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2019. Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị quản lý Dự án đã phê duyệt Văn kiện Dự án tại Quyết định số 2241/QĐ-BTNMT ngày 03/9/2019. Theo đó, tỉnh Hà Tĩnh được chọn 02 huyện để triển khai thực hiện hoạt của Dự án. Trung tâm Nghiên cứu Nông lâm Quốc tế (ICRAF) là đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao trách nhiệm triển khai các hoạt động của Dự án tại Hà Tĩnh. Chi cục Thủy lợi là cơ quan đầu mối tại Hà Tĩnh được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 24/4/2020.

Ngày 22/3/2021, UBND tỉnh đã có Văn bản 1619/UBND-NC cho phép Trung tâm Nghiên cứu Nông lâm Quốc tế (ICRAF) kiểm tra, làm việc với các địa phương, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 23/3/2021 đến ngày 27/3/2021, trong đó có 02 người nước ngoài là: ông Patric Rolf Schalager, số hộ chiếu C4J6ZMMMT, quốc tịch Đức và bà Elisabeth Simelton, số hộ chiếu 97678798 quốc tịch Thụy Điển.

5. Kết quả triển khai công tác biên giới đất liền, biển đảo, tình hình quản lý khai thác, bảo vệ biển và quản lý tàu cá, hỗ trợ ngư dân, công tác lãnh sự và bảo hộ công dân: Lực lượng Kiểm lâm, bảo vệ rừng cũng như lực lượng kiểm ngư luôn phối hợp với Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng chức năng khác luôn tuần tra, kiểm soát vùng biên giới rừng và biển.

Tổng sản lượng thủy sản năm 2021 dự kiến đạt 51.994 tấn, tăng 1% so với kh, giảm 6,3% so với năm 2020 theo Quyết định 4025/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh. Trong đó: Sản lượng khai thác thủy sản đạt 36.300 tấn, trị giá đạt 1.735 tỷ đồng; đạt 100,00% so kế hoạch năm 2021 và 91,92% so với thực hiện năm 2020; sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 15.694 tấn, đạt 103,2% chỉ tiêu định hướng kế hoạch UBND tỉnh giao theo Quyết định số 4025/QĐ-UBND ngày 26/11/2020, giảm 1,8% so với năm 2020; cơ cấu đội tàu có 3.605 chiếc đã đăng ký, trong đó: Đội tàu hoạt động tại vùng lộng (chiều dài từ 12m đến dưới 15m) có 645 chiếc; đội tàu có chiều dài từ 15m trở lên hoạt động tại vùng khơi có 110 chiếc, số thuyền có gắn thiết bị giám sát hành trình là 100 chiếc

6. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất:

- Việc tổ chức sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có thể mạnh xuất khẩu thường gặp phải khó khăn là loại mặt hàng này mang tính mùa vụ, lại phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, thiên tai, điều kiện canh tác, an toàn của môi trường và thị trường tiêu thụ.

- Trong phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất, bao tiêu sản phẩm, trên thực tế số lượng chuỗi mà các doanh nghiệp “đầu kéo” liên kết có hiệu quả, bền vững với nông dân còn quá ít.

- Mặt hàng nông sản, thủy sản đang xuất khẩu vào các thị trường đòi hỏi cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, sản phẩm phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của nước nhập khẩu thì mới vào được các thị trường đó. Các mặt hàng nông sản và thủy sản có thời hạn bảo quản ít, không lưu trữ được lâu nên cần xuất nhanh và kịp thời. Vì vậy, nếu thời gian thông quan và thủ tục xuất nhập khẩu lâu sẽ ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm.

Trên đây, là báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT về báo cáo kết quả triển khai công tác đối ngoại địa phương, đề nghị Sở Ngoại vụ tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Ngoại vụ;
- Lưu: VT.

**K.T GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Đức Nhân